



จดหมายข่าว

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ 21 ฉบับที่ 12 ประจำวันที่ 21 ธันวาคม 2563



นโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 - 2570

1

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีวิถีใหม่ สามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพได้ด้วยการนำเสนอหลักธรรมของแต่ละศาสนาปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับสังคมวิถีธรรม วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โดยบูรณาการกับหลักการแพทย์ การสาธารณสุข การแพทย์แผนปัจจุบัน
การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก

2

ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาสหวิทยาการ บุคลากร และระบบ
การบริหารจัดการให้สามารถสนับสนุนระบบสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชน

3

ส่งเสริม พัฒนางองค์กรและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ในการขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ วิถีธรรม
วิถีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในระบบสาธารณสุขทุกระดับ

ประกาศสถาบันโรคทรวงอก

ขอความร่วมมือผู้มารับบริการหรือเจ้าหน้าที่ ที่เข้าไปพื้นที่เสี่ยง

“ตลาดค้าสัตว์น้ำ” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร หรือหากมีอาการ

ไข้ ไอ จาม เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

จุดคัดกรอง แพทย์ พยาบาล ทุกครั้งเมื่อเข้ารับบริการ

“ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข
ที่หลาย ๆ ท่านรอคอย ที่จะได้ใช้เวลาในวันหยุดยาวทำกิจกรรมร่วมกับ
คนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ หรือเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่เร
ต้องระมัดระวังก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งพฤติกรรม
เสี่ยงที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดอุบัติเหตุรุนแรง คือ การดื่มแล้วขับ การขับรถเร็ว
และการไม่ใช้อุปกรณ์นิรภัย

เมื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม
ที่จะถึงนี้ งานสุขศึกษาจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาว สรอ.ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่
ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้ เคารพกฎจราจร
เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ งดขับรถเร็ว คาดเข็มขัดนิรภัยหรือการสวมใส่หมวก
กันน็อก ห้ามโทรศัพท์ขณะขับรถ ใช้สภาพรถก่อนสตาร์ท ไม่ประมาท
ไม่ขาดสติ มีวินัยและน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทาง เพื่อการเดินทางที่สุขใจกับ
ชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุ

ที่มา : งานสุขศึกษา สถาบันโรคทรวงอก

ร่วมบริจาคโลหิต

ขอเชิญบุคลากรสถาบันฯ และผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิต
ได้ที่ งานธนาคารเลือด อาคารชานาญแพทยชาติ ชั้น 1 เพื่อให้
มีเลือดสำรองเพียงพอต่อผู้เข้ารับบริการในภาวะฉุกเฉิน

นอกจากนี้มีการออกรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ ดังนี้



วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2563

โรงเรียนศรีบุญยานนท์ จ.นนทบุรี

สถาบันโรคทรวงอก

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำการพัฒนาให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านโรคหัวใจและปอดที่มีคุณภาพ เท่าเทียมกันภายในปี พ.ศ. 2564

คำนิยาม C : Change ตอนสนองการเปลี่ยนแปลง C : Competency แข็งขัน พัฒนาสมรรถนะ

I : Innovation นวัตกรรมเด่นชัด T : Trust เป็นที่พึ่งประชาชน

มาตรฐานทางจริยธรรม ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจทุกบริการ